



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานกฎหมายและคดี (ส่วนวิชาการกฎหมาย) โทร. ๐๒๒๒๑๖๔๔๘ หรือ โทร. ๑๔๑๐ โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๐๔

ที่ กท ๐๔๐๕/ ๗๕๔๕ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การทบทวนกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานกฎหมายและคดีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท ๐๔๐๕/๗๓๕๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การทบทวนกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในกรณีที่เป็นหน่วยงานระดับต่ำกว่าสำนักหากเห็นว่ามี ความจำเป็นต้องยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบฉบับใดให้ส่งความเห็นให้หน่วยงาน ระดับสำนักซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการดำเนินการหรือบังคับการให้เป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบฉบับนั้น เพื่อรวบรวมและพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธีระเดช เดชบุญ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



รองปลัดกรุงเทพมหานคร
 วันที่ สกค 15 75
 วันที่ - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
 เวลา 14:00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานกฎหมายและคดี (ส่วนวิชาการกฎหมาย โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๖๘๕๘ หรือ โทร. ๑๕๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๐๔)

ที่ กท ๐๔๐๕/ ๗๓๕๕ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักงานกฎหมายและคดี
 กำนันวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
 เวลา

เรื่อง การทบทวนกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ใช้บังคับเป็นจำนวนมาก บางฉบับได้มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงมีผลทำให้กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบบางฉบับไม่สอดคล้องและไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติราชการ สำนักงานกฎหมายและคดีจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนากฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เป็นโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นการแก่ประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย เป็นมาตรการสำคัญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ ซึ่งจะช่วยให้กฎหมายมีเนื้อหาสาระ และกลไกการบังคับใช้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาพเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ และทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยในกรณีที่หน่วยงาน ระดับต่ำกว่าสำนัก หากเห็นว่ามีควมจำเป็นต้องยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบฉบับใด ให้ส่งความเห็นให้หน่วยงานระดับสำนักซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการดำเนินการ หรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบฉบับนั้น เพื่อรวบรวมและพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกีฬารรณ วานจิตติกุล)

ผู้อำนวยการส่วนอภิปราย

มีหมายให้ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี

สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร

- เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ตามที่ สกค. เสนอ

(นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓